



ประกาศจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง (ฉบับที่ ๒)
เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-๑๙
ในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ในขณะที่ยังต้องมีมาตรการ การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-๑๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สร้างความปลอดภัยให้แก่นักศึกษาและบุคลากร นั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จึงกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังต่อไปนี้

๑. รายวิชาทฤษฎี

ให้อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาจัดการเรียนการสอนโดยวิธีสอนปกติ หรือสอนออนไลน์ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ โดยยึดเวลาสอนตามตารางสอนปกติ ในแนวทางต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยคำนึงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดแก่นักศึกษาตามหลักสูตรกำหนด เช่น การสอนสด การสอนแบบผสมผสานหลายวิธี การสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ โดยอาจารย์ผู้สอน ต้องออกแบบการสอนและทำความเข้าใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับแผนการสอน วิธีการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล และขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอน ให้มีการบันทึกการสอนสดออนไลน์เพื่อให้นักศึกษาสามารถทบทวนเนื้อหาการเรียนการสอนได้

๒. รายวิชาภาคปฏิบัติ

ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาคัดเลือกแหล่งฝึกปฏิบัติงานที่เหมาะสมต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-๑๙ และให้นักศึกษาปฏิบัติตามแนวทางการคัดกรอง การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของ COVID-๑๙ ของแหล่งฝึกนั้นๆ ในกรณีที่สามารถหาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติได้ ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชากำหนดให้นักศึกษาทำงานลักษณะอื่นที่สามารถเทียบเคียงการฝึกภาคปฏิบัติได้ โดยการทำงาน ส่งงานผ่านช่องทางออนไลน์ หรือตามความเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนดำเนินการ

๓. ให้อาจารย์ผู้สอนเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมตามบริบท และลักษณะของรายวิชา

๔. ให้ทุกสาขาวิชาเปิดช่องทางการติดต่อให้นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ผ่านสื่อออนไลน์ อาทิ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ หรือช่องทางอื่นๆ ที่นักศึกษาสามารถติดต่อได้สะดวก ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอน ติดตามการเรียนการสอน และเข้าชั้นเรียนออนไลน์ได้ต่อไป

๕. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง มีการจัดเตรียมระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน (Learning Management System) ระบบสอนสดออนไลน์ และการวัดผลในรูปแบบออนไลน์ไว้ให้บริการอาจารย์ที่ประสงค์จะใช้ โดยสามารถติดต่อได้ที่ www.bcnc.ac.th

๖. ให้นักศึกษาทุกคนงดการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีความเสี่ยง เช่น สถานบันเทิง ห้างร้าน แหล่งชุมชน เป็นต้น กรณีนักศึกษาไม่ให้ความร่วมมือและนำความเสี่ยงมายังสถานศึกษา คณะกรรมการฯ จะสอบสวนหาข้อมูลและพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่นักศึกษาและบุคลากรอื่นๆ ภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง รวมทั้งให้นักศึกษากักตัว ๑๔ วัน ก่อนไปฝึกภาคปฏิบัติ ตามมาตรการการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการติดเชื้อ COVID-๑๙ ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดตรังต่อไป

๗. อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต้องปฏิบัติตามประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง และสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในภาวะปกติใหม่ (New Normal) ภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-๑๙

ทั้งนี้ ตั้งแต่เปิดภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ หากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-๑๙ ยังมีแนวโน้มการระบาดมากขึ้น ให้ปฏิบัติตามประกาศนี้ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ ชูวงศ์ โทรศัพท์ ๐๙๔-๕๕๗ ๓๗ ๓๖

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางประไพพิศ สิงหเสน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง